



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดนครนายก จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (ครั้งที่ ๑) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้สอบที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) กางเกงขาสั้น กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ และรองเท้าฟองน้ำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวไปแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ในกรณีที่เลขบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

๔. ผู้สมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะสามารถเข้าสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว โดยจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าสอบก่อนเริ่มเวลาสอบประมาณ ๑๕ นาที ผู้สมัครสอบที่ไปถึงสถานที่สอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ผู้สมัครสอบต้องนั่งสอบตามที่นั่ง ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่กำหนดไว้ในตารางสอบ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ

๖. ผู้สมัครสอบต้องจัดหาเครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการสอบนำเข้าห้องสอบได้ คือ ปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือสีดำ และปากกาลบคำผิด เท่านั้น

๗. ไม่นำตำรา หนังสือ เอกสาร บันทึกข้อความ เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอื่นใดเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่เครื่องเขียนหรือวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ตามที่ระบุในประกาศนี้เท่านั้น

๘. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๙. เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๑๐. ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้

๑๑. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น

๑๒. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

๑๓. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๑๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๑๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งต่อไป

ง) ระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

เนื่องจากมาตรการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ของจังหวัดนครนายก ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบทุกท่านปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องจัดหาหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสนามสอบ

๒. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกาย กรณีพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป หรือรู้สึกว่ามีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ “ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก” หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยงผู้เข้าสอบรายดังกล่าวจะต้องแยกสอบ โดยจังหวัดนครนายกจะจัดพื้นที่สอบพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุ่ม

๓. ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องทำความสะอาดมือ โดยใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยจังหวัดนครนายกได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าสอบบริเวณจุดคัดกรอง หน้าห้องสอบ

๔. ผู้เข้าสอบทุกท่านควรมาก่อนเวลาล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มคัดกรองผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบเริ่มเวลา ๐๘.๑๕ น. ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบที่ผ่านการคัดกรองแล้วจะต้องรออยู่หน้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดเวลาเข้าห้องสอบในเวลา ๐๙.๓๐ น.

จ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) จังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) ในวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่องทางกระดาน (board) ประชาสัมพันธ์สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนสุวรรณศร อำเภอมะเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และทางเว็บไซต์ <https://www.opsmoac.go.th/nakhonnayok> Facebook : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสมชาย จงบัญญัติ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวนฤมล เรืองโสภา	
๐๒	นางสาวศรียันตร์ สร้อยระย้า	
๐๓	นางสาวกชกร กลิ่นหอม	
๐๔	นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรศิริ	
๐๕	นางสาวน้ำทิพย์ สวัสดิภาพ	
๐๖	นางสาวน้ำเพชร แดงปุ่น	
๐๗	นางสาวสุพัตรา โสมเกษตรรินทร์	
๐๘	นางสิทธิณี จันทร์หอม	
๐๙	นางสาวภิชญา ศรีบุรณ์	
๑๐	นางสาวธัญญารัตน์ รามสีดา	
๑๑	นางสาวเมษยาณี ชันติ	
๑๒	นางสาวสุภาพร อาท	
๑๓	นางสาววรรณภา โพธิ์สูง	
๑๔	นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์	
๑๕	นางสาวนภารัตน์ เสือวิลัย	
๑๖	นางสาววิภาวดี มูลน้อย	
๑๗	นางสาววิไลพร ด้วงแก้ว	
๑๘	นางสาวสมฤดี รอดศรี	
๑๙	นางสาวนภาพร โคตรผาบ	
๒๐	นางสาวจิราพา วงษ์เพ็ง	
๒๑	นางสาวณัฐพร ทองแดง	
๒๒	นางสาวนฤมล ทองรี	
๒๓	นางสาวปาริชาติ ศรีมงคล	
๒๔	นางสาวสาวิณีย์ นิมกลิ่น	
๒๕	นางสาวแสงดาว เขยือกเงิน	
๒๖	นางสาวปวีณา นารีสา	
๒๗	นางสาวอภิญญา แก้วโพธิ์	

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครนายก ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑)

วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และวิธีการประเมิน	คะแนน
<p>วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.</p> <p>ณ อาคารนวมราชานุสรณ์ (อาคาร ๑) ชั้น ๒ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก</p>	<p>การประเมินด้านความรู้/ ด้านทักษะ/ความสามารถ</p> <p>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปของประเทศและจังหวัดนครนายก - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม <p>๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 	<p>๑๐๐</p>

